
sþ. 131. Fyrirspurn [110. mál]

til viðskiptaráðherra um innflutning á áfengi og tóbaki.

Frá Magnúsi Kjartanssyni.

Hversu há umboðslaun eru greidd Íslenskum erindrekum erlendra áfengis- og
tóbakssala, hvernig er eftirliti háttað af hálfu íslenskra stjórnvalda og hvernig er
tryggt að umboðsmenn fái ekki greiðslur Í gjaldeyri eða fríðu í trássi við Íslensk lög?

Hverjar voru umboðstekjur þeirra 20 Íslensku aðila hvers um sig sem hæst um-
boðslaun fengu 1976 fyrir innflutt áfengi og tóbak og hverjir voru þeir?

Óskað er eftir skriflegu svari,


